



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัคร  
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๐ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ  
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  
ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๖๔๒๐๐๓	นางสาว ปันรส ปัญจะ
๖๔๒๐๐๖	นางสาว ปาณัชชนก ชมเชย
๖๔๒๐๐๗	นาย นรินทร์ชัย หนองวงศ์
๖๔๒๐๑๕	นาย พิระยุทธ สงเชื้อ
๖๔๒๐๓๑	นางสาว ศิรินันท์ พวงจันทร์

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชูประภอบ  
ชั้น ๘ อาคารวิสิยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ครั้งนี้

ค) ระเบียบ...

**ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒**

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดยสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ และสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น สำหรับ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ ที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือสวมรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต ขับรถยนต์ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตร ดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๓. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย Antigen Test Kit (ATK) ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดเตรียมไว้ให้ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณที่จอดรถ ชั้น ๑ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๔. สวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบ และในห้องสอบ

๕. ต้องเข้าประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของตนเอง

๖. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต และพยายามทุจริต อาจจะถูกพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

**ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ในวันที่ศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th) และทางเว็บไซต์ <https://oae.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชัฐพล สายะพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖

ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ